

เงินๆ กองๆ กับเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอดคล้องกับหลักการจัดการเงินบุคคลอย่างยิ่ง

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของเกษตรกรรมแบบพออยู่พอกิน ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงปลา อยู่เป็นอิสระ ไม่พึ่งพิงการมีเงินสด มีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจใหญ่ การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบนี้เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งสำหรับบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น

โดยแท้จริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงลึกซึ้งกว่านั้นมาก หลักการสำคัญ 5 ประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

- (1) ความพอประมาณ ซึ่งหมายถึงความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ไม่สุดโต่ง และไม่เติบโตเร็วเกินไป
- (2) ความมีเหตุมีผล คือ ทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไป สามารถอธิบายได้ มีเหตุมีผลรับกัน
- (3) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ ต้องปกป้องคุ้มครองไม่ให้กระทำสิ่งที่ไม่ดีเสี่ยงเกินไป ไม่เสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยง
- (4) ความรอบรู้ คือ ต้องมีความรอบคอบ มีการใช้ความรู้วิชาการด้วยความระมัดระวัง ไม่บุ่มบ่าม ดำเนินการอย่างรอบคอบ
- (5) คุณธรรมความดี ซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วย ความมานะอดทนและพากเพียร คุณธรรมเป็นพื้นฐานของความมั่นคงและความยั่งยืนของสรรพสิ่ง

หากเอาหลักการข้างต้นมาประยุกต์ในเรื่องเงินๆ ทองๆ ก็จะเริ่มต้นที่บุคคลต้องทำงานอย่างมีคุณธรรม อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีความมานะอดทนและพากเพียร และมีความรอบรู้ กระทำการด้วยความรอบคอบ ไม่บุ่มบ่าม จึงจะก้าวหน้าในงาน มีรายได้สม่ำเสมอ ไม่มีอุปสรรคและปัญหาในชีวิต อันเกิดจากการคดโกงหรือความไม่รอบคอบ

เมื่อหักส่วนหนึ่งจากรายได้เป็นเงินออมเพื่อเอาไปลงทุนให้เกิดเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ก็อยู่ในขนาดที่พอเหมาะพอควร ไม่ตึงเกินไปในเรื่องออมจนชีวิตเครียดขาดความสุข สุดโต่งในพฤติกรรมจนขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และเมื่อจะนำไปลงทุนก็อยู่บนความมีเหตุและผล ไม่หิวหว่าตามผู้อื่นอย่างขาดความรอบรู้

และขาดความรอบคอบ ไม่บุ่มบ่ามอย่างขาดสติจนอาจถูกผู้อื่นหลอกหลวงได้

ที่สำคัญที่สุดของการลงทุนก็คือ มี "ภูมิคุ้มกัน" ที่ดี ไม่ลงทุนอย่างเสี่ยงเกินกว่าที่จะสามารถรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่คาดหวังผลตอบแทนที่มากและเติบโตเกินความเป็นจริง อยู่บนโลกของความเป็นจริงที่คาดหวังผลตอบแทนที่พอเหมาะ และมีความสุขพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับ

หากทุกคนใช้ "เศรษฐกิจพอเพียง" ในเรื่องการทำงาน การหารายได้ การออม การลงทุน ตลอดจนการใช้จ่าย รายได้ที่งอกเงยในรูปของผลประโยชน์จากการลงทุนแล้ว และมีความสุขพอใจกับสิ่งที่ตนเองได้รับแล้ว ชีวิตก็จะมีมีความสุข

เพราะมีความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งยังมีความสุขใจอีกด้วย

